



กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมการเกษตร  
โทร.๐ ๒๕๓๙ ๕๕๑๙, ๐ ๒๕๖๑ ๔๘๐๓ โทรสาร ๐ ๒๕๔๐ ๖๑๑๙

สรุปข่าวเกษตร/บทความ ประจำวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

**๑. ร้อยเอ็ดเปิดอบรมผลิตภาพการผลิตนำเกษตรกรสู่แล้ง (หนังสือพิมพ์ : แนวหน้า)**

นายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ เกษตรอำเภอมืองสรวง นำเกษตรกร จำนวน ๕๐ คน จาก ต.หนองหิน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) บ้านเมืองแก้ว หมู่ที่ ๔ ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพและมีความยั่งยืน สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกร

**๒. ข่าวสั้น: เพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร (หนังสือพิมพ์ : สยามรัฐ)**

นายณัฐธร ไชยศรี นายอำเภอมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด เป็นประธาน และเกษตรกรอำเภอมืองสรวง เปิดการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)บ้านเมืองแก้ว หมู่ที่ ๔ ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด โดยอำเภอมืองสรวง มีการบูรณาการดำเนินการด้านฝึกอบรมฯโดยมีวิทยากรจากภาครัฐ คือหน่วยงานจากกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน

# สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

โทร.02-579-5519 mail : agritech.pr@gmail.com




<p>มั่นคง ควบคู่ ธรรมมา <b>แนวหน้า</b> <a href="http://www.naewna.com">http://www.naewna.com</a></p>	<p>วันที่ : ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ หัวข้อข่าว : ร้อยเอ็ดเปิดอบรมผลิตภาพการผลิตน้ำเกษตรกรสู้แล้ง</p>
<p>นายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ เกษตรอำเภอมืองสรวง นำเกษตรกร จำนวน ๕๐ คน จาก ต.หนองหิน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) บ้านเมืองแก้ว หมู่ที่ ๔ ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด โดยมี นายณัฐธร ไชยศรี นายอำเภอมืองสรวง เป็นประธาน เปิดการฝึกอบรม</p> <p>สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นโครงการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๕๘ เห็นชอบหลักการโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพ การผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการเพื่อเป็นการช่วยเหลือให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพและมีความยั่งยืน สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกร โดยวิทยากร จากผู้แทนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พ.ต.พงษ์ศักดิ์ คงพร สัสดีอำเภอมืองสรวง และนายจิรวัฒน์ มงคลอินทร์ ประธานหมอดินอาสาอำเภอมืองสรวง</p> <p>โดย อ.เมืองสรวง ได้ประกาศรับสมัครเกษตรกร เพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ ๑ มีเกษตรกรจาก ต.หนองหิน จำนวน ๕๐ คน โดยมีห้วงการฝึกอบรมจำนวน ๕ วัน</p>	

# สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

โทร.02-579-5519 mail : agritech.pr@gmail.com



	<p>วันที่ : ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ หัวข้อข่าว : ข่าวสั้น: เพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร</p>
<p>ร้อยเอ็ด: ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายณัฐธร ไชยศรี นายอำเภอเมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด เป็นประธาน พร้อมด้วยเกษตรกรอำเภอเมืองสรวง เปิดการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)บ้านเมืองแก้ว หมู่ที่ ๔ ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด เป็นไปตามนโยบายของ ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) โดยอำเภอเมืองสรวง มีการบูรณาการดำเนินการด้านฝึกอบรมฯโดยมีวิทยากรจากภาครัฐ คือหน่วยงานจากกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รุ่นที่ ๑ จำนวน ๕๐ คน รวม ๕ วัน จากวันจันทร์-วันศุกร์ที่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร บ้านเมืองแก้ว หมู่ที่ ๔ โดยวิทยากรที่เดินทางมาให้ความรู้ล้วนเป็นผู้มีประสบการณ์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ</p>	